



ประกาศโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บัดนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายไชยา คำบุญเรือง	
๒	๐๐๒	นางสาวกรรณิการ์ ลินรา	
๓	๐๐๓	นางสาวอัญญาพร อินสูงเนิน	
๔	๐๐๔	นายชัชวาล ฤทธิ์จรูญ	
๕	๐๐๕	นางสาวหทัยรัตน์ ประสมทรัพย์	

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคาร ๓ บุขราคม ห้องประชุมครู ๕๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

วัน เวลา ปี	เวลา	วิธีการคัดเลือก	คะแนนเต็ม
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.	ภาคที่หนึ่ง ทดสอบภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) ความรู้รอบรู้ทั่วไป ความสามารถในการใช้ภาษา ความสามารถทางการคิดคำนวณ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พื้นฐานความรู้ด้านงานสารบรรณ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์	๕๐

วัน เวลา ปี	เวลา	วิธีการคัดเลือก	คะแนนเต็ม
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	ภาคที่สอง ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก (๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน) (๒) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา (๑๐ คะแนน) (๓) พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (๑๐ คะแนน) (๔) พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน) (๕) พิจารณาจากเจตคติ อุทิศตน (๑๐ คะแนน)	๕๐

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกัน ๒ ภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจัดเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกที่ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่า อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า หากได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจำตัวก่อนอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

๔. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปณณวิทย์ ตีอุตม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยใหญ่วิทยาคม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน